

Nội dung bài viết

1. [5 mẫu bài văn Tả ngôi trường của em lớp 2](#)
  1. [Mẫu bài văn Tả ngôi trường của em lớp 2 số 1](#)
  2. [Văn mẫu lớp 2 Tả ngôi trường của em số 2](#)
  3. [Văn mẫu Tả ngôi trường của em lớp 2 số 3](#)
  4. [Bài văn mẫu lớp 2 Tả ngôi trường của em số 4](#)
  5. [Bài văn mẫu hay Tả ngôi trường của em lớp 2 số 5](#)

Tập làm văn lớp 2 **Tả ngôi trường của em** chọn lọc hay nhất giúp các em học sinh tích lũy vốn từ, hoàn thiện kỹ năng viết bài văn miêu tả của mình một cách hoàn thiện làm tiền đề để viết các bài tương tự một cách hiệu quả nhất.

### *5 mẫu bài văn Tả ngôi trường của em lớp 2*

Dưới đây là một số mẫu bài văn **Tả ngôi trường của em** lớp 2 đã được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc, hỗ trợ các em ôn tập. Mời thầy cô cùng các em học sinh cùng tham khảo dưới đây.

#### Mẫu bài văn Tả ngôi trường của em lớp 2 số 1

Em đang được học ở trường tiểu học Thái Bình. Sân trường em rất rộng, nên chúng em có thể thoải mái chạy nhảy mà không sợ chật chội. Hằng ngày, ngoài giờ học, em và các bạn còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị như diễn văn nghệ, đóng kịch, thi đấu thể thao. Đối với em, trường học chính là ngôi nhà thứ hai của mình.

#### Văn mẫu lớp 2 Tả ngôi trường của em số 2

Trường của em tên là trường tiểu học Nguyễn Văn A. Vì nằm đối diện bờ biển, nên trường em lúc nào cũng rất mát mẻ. Trường em có một vườn hoa rất rộng, trồng nhiều loài hoa xinh xắn, như hoa hồng, hoa mai, hoa đồng tiền, hoa mười giờ... Đến trường, ngoài được học những kiến thức bổ ích, em còn được rèn luyện sức khỏe và vui chơi với bạn bè. Thế nên em rất thích được đến trường mỗi ngày.

#### Văn mẫu Tả ngôi trường của em lớp 2 số 3

Em hiện đang theo học ở ngôi trường tiểu học Nguyễn Thị Huệ. Trường của em có một khuôn viên xanh mát với nhiều loại cây xanh. Thầy cô trường em thì rất yêu thương học sinh, luôn quan tâm, chăm sóc chúng em. Ngoài những giờ học trên lớp, em còn được học thêm các kỹ năng sống bổ ích nữa. Nhờ đến trường, mà em ngày càng trưởng thành hơn.

#### Bài văn mẫu lớp 2 Tả ngôi trường của em số 4

Trường của em tên là Trường tiểu học Xuân Huy, nằm ở cuối làng. Điều tuyệt nhất, là trường em có một khu vườn rộng với các cây ăn quả và hoa rất đẹp. Vào giờ ra chơi, em thường cùng các bạn ra vườn thăm cây. Thầy cô trường em dạy học rất hay và tâm huyết, luôn mong muốn chúng em học tập thật tốt. Nhờ vậy, mỗi ngày đến trường với em luôn là một ngày vui.

### Bài văn mẫu hay Tả ngôi trường của em lớp 2 số 5

Trường của em là trường Tiểu học Nguyễn Hữu Bằng. Trường em có một sân thể thao rất rộng, cho chúng em vui chơi thỏa thích. Mỗi ngày, em học tập và rèn luyện chăm chỉ ở trường cùng thầy cô và các bạn. Em rất yêu quý ngôi trường của mình.

►► **CLICK NGAY** vào nút **TẢI VỀ** dưới đây để tải về **Những bài văn mẫu: Tả ngôi trường của em lớp 2 chọn lọc hay nhất** file PDF hoàn toàn miễn phí.